



ที่ สป ๐๐๓๒.๐๐๔/๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
๑๙ ซอย ๓๕ อีควินท์ ๒ สป ๑๐๒๗๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมิน GPP เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลาผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) ที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ (ก่อนวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) ต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP) ในขั้นที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ระหว่างการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค และบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอแจ้งแนวทางการตรวจประเมิน GPP ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ร่วมกันจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ฉบับเต็มทุกข้อกำหนด (Full GPP) พร้อมภาพถ่าย เพื่อเป็นการรับรองตนเองและเตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับกรลงพื้นที่ตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ อนึ่ง ในปีนี้ ไม่มีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ จึงขอยกเว้นการเก็บค่าใช้จ่ายการตรวจประเมิน GPP (๒,๐๐๐ บาท)

๒. แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ให้ผู้รับอนุญาตดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ <https://fdasamutprakan.com/form/drug> ในหัวข้อ ร้านยาเก่า - แบบประเมินตนเอง Full GPP จากนั้นนำมาศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมสถานที่ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดใน GPP โดยให้ปรึกษาเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำร้านของท่าน เพื่อจัดเตรียมเอกสารไว้สำหรับต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ทั้งนี้ หากร้านขายยาใด ไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการขายยาต่อ ให้ผู้รับอนุญาตนำใบอนุญาตมายกเลิกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. การต่ออายุใบอนุญาตประจำปีนี้ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ฉบับเต็มทุกหัวข้อ (Full GPP) พร้อมภาพถ่ายครบทุกภาพ แทนการลงตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ โดยให้ทางร้านขายยาจัดเตรียมแบบประเมินมายื่นพร้อมกับชุดคำขอต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ทั้งนี้ หากทางร้านขายยาใด ไม่จัดเตรียมหรือจัดเตรียมมาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทร ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖, ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๒๓๘๕ ๑๐๓๔

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอิสวรา เกียรติสีสกุล

(นายประกิจ วงศ์ประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ